

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

HỎA TỐC

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HD

ĐẾN Số:.....675.....
Ngày: 15/02/21

Chuyển:.....

Số và ký hiệu HS: Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca bệnh mắc mới Covid-19 tiếp tục phát sinh, tính đến 06 giờ ngày 15/02/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 475 ca trong đợt dịch tính từ ngày 27/01/2021. Hiện nay, dịch đã xuất hiện ở 11/12 huyện, thị xã, thành phố; số lượng người đưa đi cách ly tập trung rất lớn (gần 14.000 người) và hiện có rất nhiều người liên quan đến các ca dương tính là công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã di chuyển đến các địa phương khác trong tỉnh. Nguy cơ dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày tới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để kiểm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện một số biện pháp sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, thần tốc, 4 tại chỗ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để nhanh chóng kiểm soát, khống chế và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, triệt để dập dịch; kiên quyết không để bùng phát trong cộng đồng. Tiếp tục quán triệt tinh thần **“chống dịch như chống giặc”**, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch thần tốc; đồng thời, thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Khắc phục ngay những hạn chế, khó khăn bộc lộ trong quá trình tổ chức phòng, chống dịch. Tăng cường hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, liên tục, chính xác cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian **15 ngày kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2021** trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng,

diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội đầu xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Ban thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Giao cho UBND tỉnh ban hành các quyết định hành chính thực hiện cách ly xã hội và các quy định, hướng dẫn về việc tổ chức cách ly, duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống của người dân trong điều kiện phòng chống dịch.

3. Tiếp tục thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đối với huyện Cẩm Giàng, do có số lượng công nhân làm việc ở các khu công nghiệp rất lớn, tình hình dịch tế rất phức tạp, yêu cầu thực hiện phong tỏa, cách ly y tế thật nghiêm ngặt, đặc biệt là tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng ra diện rộng; chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú. Đối với công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, hiện đang thường trú ở các huyện, thị xã, thành phố ngoài huyện Cẩm Giàng, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng. Đối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Cẩm Giàng không cho phép công nhân cư trú, tạm trú tại địa bàn huyện Cẩm Giàng đến làm việc.

4. Các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở (không quá 50% số người đến làm việc); tổ chức họp trực tuyến để giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để

đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật; triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục. Nếu để xảy ra sai sót, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh, cấp huyện cần tăng cường quản lý khu vực cách ly tập trung, khu vực phong toả, bệnh viện dã chiến... thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lực lượng quân đội quản lý các khu cách ly từ 100 người trở lên; đối với khu cách ly tập trung dưới 100 người có quân đội tham gia phối hợp với địa phương; tham mưu văn bản đề nghị Quân khu 3, Bộ Quốc phòng huy động các cơ sở của quân đội trên địa bàn phục vụ cho tổ chức các ly; sử dụng cơ sở Trường quân sự tỉnh phục vụ cách ly tập trung. Tiểu ban hậu cần và tổ chức cách ly có trách nhiệm xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong các khu cách ly trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cách ly; phải thường xuyên khử khuẩn và đảm bảo giãn cách trong khu cách ly; xử lý an toàn các nguồn chất thải, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong các khu cách ly; phối hợp với cán bộ y tế của trung ương tổ chức tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ quản lý trong các khu cách ly về thực hiện quy trình cách ly; tiến hành rà soát các điểm cách ly tập trung đông người, nếu không bảo đảm các điều kiện cách ly thì chuyển người đang cách ly sang các địa điểm mới bảo đảm an toàn và giãn cách. Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã triển khai lắp camera giám sát trong các khu cách ly. Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức cách ly tập trung.

6. Tiếp tục cho học sinh các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 02/3/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch học trực tuyến cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường.

7. Giao cho UBND tỉnh ban hành quyết định về các tiêu chí phòng, chống dịch trong nhà máy, phân xưởng, cơ sở kinh doanh dựa trên các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả các doanh nghiệp phải tự tiến hành đánh giá, tự chấm điểm, nếu thấy đủ các điều kiện cho phép (dựa vào số điểm) thì mới được hoạt động và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; yêu cầu gửi bản tự chấm điểm về Ban quản lý Các KCN (đối với doanh nghiệp trong KCN), về UBND cấp huyện (đối với doanh nghiệp ngoài KCN). Ban quản lý các KCN và Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 100% các nhà máy, phân xưởng, cơ sở kinh doanh; nếu không bảo đảm thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Giao cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp

với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm 100% những người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN tại Cẩm Giàng, công nhân phải có kết quả âm tính mới cho đi làm việc; đối với các doanh nghiệp ở các KCN còn lại vẫn cho hoạt động lại sau Tết (nếu đủ điều kiện về phòng chống dịch) Ban quản lý Các KCN sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 100% người làm việc trong tất cả các doanh nghiệp trong KCN. Đối với các doanh nghiệp ngoài KCN trên địa bàn tỉnh, giao cho UBND cấp huyện lấy mẫu điểm một số doanh nghiệp tiến hành xét nghiệm; khuyến khích tất cả các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho tất cả những người làm việc tại doanh nghiệp (kinh phí xét nghiệm ở tất cả các doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự chi trả).

8. Nâng công suất xét nghiệm tối đa của các cơ sở xét nghiệm của tỉnh, đồng thời giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ nâng công suất xét nghiệm tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, hỗ trợ thêm 2 cơ sở xét nghiệm mới đặt tại Thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch. Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể xét nghiệm cho tới ngày 28/2/2021, ưu tiên xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao; Tiếp nhận hỗ trợ về cơ sở vật chất của Bệnh viện Bạch Mai và mua sắm trang thiết bị và bổ sung nguồn nhân lực để nâng công suất bệnh viện đã chiến số 2 lên 600 giường và đưa bệnh viện đã chiến số 3 đi vào hoạt động ngay. Sở Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm khi đến khám tại bệnh viện, các bệnh nhân điều trị nội trú, nhất là bệnh nhân nặng; tổ chức nghiêm túc các giải pháp phòng chống Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời huy động tối đa nguồn nhân lực y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế cấp huyện, sinh viên các trường đào tạo nghề y, được trên địa bàn tỉnh tham gia chống dịch.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2021; phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu “Phòng, chống dịch hiệu quả; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội”. Khẩn trương cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần chỉ đạo “5 rõ” cho các cơ quan chủ động thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu để kiểm điểm, đánh giá.

10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy tốt hệ thống đài truyền thanh cấp xã, khu dân cư để tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, khu dân cư, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân không chủ quan, lơ là và nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu người dân tăng cường cài đặt Bluezone để hỗ trợ công tác truy vết.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu ở các cấp, các ngành trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ở địa phương được phân công phụ trách.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- BCS đảng Bộ Y tế,
- Các ban, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy TTTU,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Phạm Xuân Thăng